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'สมหมาย' แนะนายกฯต้ังสติดึงลงทุนต่างชาติ เงินหยวนทําส่งออกติดลบ ๔-๖% (ไทยรัฐ) 

• ภายหลังจากจีนประกาศลดค่าเงินหยวนเมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงอย่าง
ต่อเน่ือง ๓ วันติด และกดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วันที่ ๑๓ ส.ค.ที่
ผ่านมา หลังธนาคารกลางจีนออกมาระบุว่าไม่มีเหตุผลที่ค่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงต่อไป เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจจีนที่มีปัจจัยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง มียอดเกินดุลการค้าอย่างต่อเน่ือง ขณะที่มีฐานะการคลัง
แข็งแกร่ง และมีปริมาณทุนสํารองจํานวนมหาศาล เป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่ออัตราแลกเปลี่ยน
เงินหยวน หลังจากก่อนหน้าน้ีมีกระแสข่าวออกมาทํานองว่า มีบุคคลสําคัญบางคนในรัฐบาลจีนกําลัง
กดดันเงินหยวนให้ร่วงลงต่อ โดยต้องการให้อ่อนค่าลงเกือบ ๑๐% 

• ท่าทีของธนาคารกลางจีนดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วเอเชียผงกหัวขึ้น กลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้
เกือบทั้งหมด หลังปรับตัวลงแรง ๒ วันติด (๑๑-๑๒ ส.ค.) รวมท้ังตลาดหุ้นยุโรปก็เปิดตลาดวันที่ ๑๓ 
ส.ค.ในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นไทยวันที่ ๑๓ ส.ค.เปิดตลาดแดงเถือก เน่ืองจากวันที่ ๑๒ ส.ค. ตลาดปิด
ทําการ โดยระหว่างวันลงไปตํ่าสุดที่ ๑,๓๘๒.๗๐ จุด ลดลง ๒๕.๖๒ จุด ก่อนจะมีแรงซื้อคืนเข้ามาพยุง
ดัชนีมาปิดทําการที่ ๑,๔๐๔.๑๕ จุด ลดลง ๔.๑๗ จุด ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย ๔๙,๕๐๖.๒๒ ล้าน
บาท 

• ทั้งน้ี ได้โทรศัพท์ไปหารือกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถึงการ
ดูแลค่าเงินบาทของไทยหลังจากจีนลดค่าเงินหยวนลง ๓ ครั้งรวม ๔.๗% ว่า จะสามารถดูแลได้หรือไม่ 
โดยผู้ว่าการ ธปท. บอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเงินทุนสํารองของไทยที่อยู่ในระดับ ๑๖๐,๐๐๐ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สามารถใช้มาตรการทางการเงินที่มีอยู่ดูแลค่าเงินต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องมีมาตรการใหม่ๆ 

• ในกรณีที่จีนลดค่าเงินหยวนเป็นเรื่องของจีนต้องการให้เกิดภาวะเท่าเทียมกับกลุ่มใหญ่ๆ คือ สหรัฐฯที่ใช้
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ญี่ปุ่นที่ใช้คิวอี และในยุโรปก็ใช้คิวอี แต่จีนใช้คิวอีไม่ได้ เพราะ

• 'สมหมาย' แนะนายกฯต้ังสติดึงลงทนุต่างชาติ เงินหยวนทําส่งออกติดลบ 4-6%        
• โพล ม.หอการค้าชี้ทุจริตลดสูงสุดรอบ 6 ปี เงินจ่ายใต้โต๊ะหดหาย          
• 'พาณิชย์' สั่งห้างสรรพสินค้าแจงต้นทุนละเอียดยิบ ไล่บี้ลดราคาอาหารจานด่วน         
• คลังชี้หนีส้าธารณะสิ้นปีงบประมาณหน้าพุง่ ๔๘.๓% เหตุรัฐระดมกู้-เศรษฐกิจโตตํ่า        
• คาดเศรษฐกิจฟื้นอีกปี ๖๐ สศอ.เตรียมปรับลดดชันี 'เอ็มพีไอ–จีดีพี'         
• พ.ร.บ. ใหม่ดูดเงินฝากแบงก์ล้างหนี้ ๒ แสน ล. กองทุนฟื้นฟูฯ คยุหนีล้ดวูบ        
• คมนาคมไฟเขยีวเวนคืนที่ดิน ผุดสร้างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า        
• บีโอไอต้ังแท่นแก้ พ.ร.บ.ลงทุน เพิ่มสิทธปิระโยชน์ภาษีเต็มสูบ    
• "ส่งออก-กําลังซ้ือ-เบิกจ่าย" แย่หมด! กสิกรเตรียมหั่น "จีดีพี" ตํ่ากว่า ๒.๓%  
• คลังดึงมืออาชพีบริหาร กปพ. เลง็กู้เติมเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ ล. ช่วยจัดการหนี้สาธารณะ 
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ตลาดตราสารหน้ีไม่แพร่หลาย เหมือนกับไทยที่ทําคิวอีไม่ได้ เพราะต่างชาติถือตราสารหน้ีแค่ ๑๕% ทํา
ให้จีนใช้วิธีลดค่าเงิน ซึ่งการลดค่าเงินครั้งน้ีถือว่าประหลาดมากเพราะลด ๓ ครั้งติดต่อกัน และหวังว่าจะ
หยุดอยู่แค่น้ี 

• การดูแลเศรษฐกิจในขณะน้ี ไทยจําเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางการเมืองเพ่ือให้เศรษฐกิจเช่ือมั่น โดยคน
สําคัญที่จะสร้างความเช่ือมั่น คือ ตัวของนายกฯ ไม่ใช่ รมว.คลัง ถ้านายกฯต้ังสติให้ดี แม้เหลือเวลาไม่
มาก แต่ก็ยังไม่สาย ช่วงที่จีนลดค่าเงินหยวนเป็นโอกาสสําหรับไทยที่จะดึงการลงทุนจากต่างชาติ เพราะ
ต่างชาติมองว่าไทยกําลังปรับปรุงโครงสร้างเปิดให้ต่างประเทศเข้ามา แถมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) น้ัน คนมองว่าไทยน้ันเป็นพ่ีเบ้ิม ดังน้ัน ไทยต้องใช้โอกาสน้ี เพราะเท่าที่ได้คุยกับนาย
ธนาคารนักลงทุนเขาอยากเข้ามาลงทุนในไทย และแบกเงินมาพร้อมแล้ว รอแต่จะเปิดกระเป๋าเงิน
เมื่อไหร่ 

โพล ม.หอการค้าชี้ทุจริตลดสูงสุดรอบ ๖ ปี เงินจ่ายใต้โต๊ะหดหาย (ไทยรัฐ) 

• นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการสํารวจดัชนีสถานการณ์
คอร์รัปชันไทย (CSI) เดือน มิ.ย.๒๕๕๘ จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน และข้าราชการ/ ภาครัฐ ๒,๔๐๐ รายทั่วประเทศว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย โดยรวม 
เท่ากับ ๕๕ เพ่ิมขึ้นจากระดับที่ ๔๙ ในการสํารวจคร้ังล่าสุดเมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗ ดัชนีสถานการณ์คอร์
รัปชันไทยในปัจจุบัน เท่ากับ ๕๒ เพ่ิมขึ้นจาก ๔๗ และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เท่ากับ 
๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นจาก ๕๐ โดยดัชนี CSI เพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ ๖ เดือน นับจากการสํารวจคร้ังก่อน 

• สําหรับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะน้ัน พบว่าต้ังแต่ทําการสํารวจปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ สัดส่วนเงินที่ต้องจ่ายเพ่ิม
พิเศษให้แก่ข้าราชการและนักการเมืองเพ่ือให้ได้สัญญา เฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕-๓๕% ของมูลค่างาน หรือรายรับ
ของผู้ประกอบการ แต่สัดส่วนลดลงเรื่อยๆ ล่าสุดอยู่ที่เพียง ๑-๑๕% เท่าน้ัน จากเดือน มิ.ย. ๒๕๕๗ อยู่
ที่ ๑๕-๒๕% และเดือน ธ.ค.๒๕๕๗ อยู่ที่ ๕-๑๕% อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินจากวงเงินคอร์รัปชันจาก
งบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนและรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๘ ที่มีมูลค่า 
๒.๕๗ ล้านล้านบาท แล้ว พบว่า สัดส่วนที่ผู้ประกอบการจ่ายเงินพิเศษ ๑-๑๕% น้ัน คิดเป็นเม็ดเงินที่
สูญเสียไปกับการคอร์รัปชัน ๕๓,๗๑๕-๑๖๑,๑๔๕ ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวลดลงจากการสํารวจคร้ัง
ก่อน ๑๕๐,๐๐๐-๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 

• ส่วนรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ส่วนใหญ่เป็นการให้สินบน ของกํานัล หรือรางวัลต่างๆ 
การใช้ตําแหน่งทางการเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก และ การจ่ายเงินเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ใน
ภายหลัง เมื่อถามถึงเห็นด้วยหรือไม่ “การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแต่มีผลงานและทําประโยชน์ให้สังคม
เป็นเรื่องที่รับได้” ส่วนใหญ่ ๘๗% ไม่เห็นด้วย ส่วนประสิทธิภาพการต่อต้านทุจริตของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนใหญ่ ๕๑% ตอบว่ามี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงสุดขึ้นต้ังแต่ทําการสํารวจ ขณะที่กลยุทธ์สําหรับการแก้ไขการทุจริต 
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรสร้างกระบวนการวิธีการจัดจ้างให้มีความโปร่งใส 

'พาณิชย์' สั่งห้างสรรพสินค้าแจงต้นทุนละเอียดยิบ ไล่บี้ลดราคาอาหารจานด่วน (ไทยรัฐ) 

• นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการดูแลราคาอาหารปรุงสําเร็จ (จาน
ด่วน) ว่า เมื่อต้นสัปดาห์ กรมฯได้ขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ส่งรายละเอียดต้นทุน
ของร้านอาหารในฟูดคอร์ททั้งหมดมาให้พิจารณาอย่างช้าที่สุดภายในสัปดาห์น้ี เพ่ือหาแนวทางปรับลด
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ราคาขายลง หลังจากต้นทุนต่างๆลดลงมาก โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้ม ลดลงกิโลกรัม (กก.) ละ ๑ บาท 
และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทั้งเน้ือหมู เน้ือไก่ ผักชนิดต่างๆ ฯลฯ ก็ลดลงเช่นเดียวกัน 

• กรมฯ ไม่ต้องการนํากฎหมายเข้ามาควบคุมราคาอาหารจานด่วน เพราะเป็นเรื่องยาก ที่ผ่านมา เคยนํา
กฎหมายมาดูแลแล้ว แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน เพ่ือความเหมาะสม จึงต้องการหารือกับห้างฯ เพ่ือ
หาราคาอาหารที่สมเหตุสมผลกับผู้บริโภคมากที่สุด ส่วนการผลักดันให้เกิดร้านหนูณิชย์ พาชิม เพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารจานด่วนได้ในราคาไม่เกินจานละ ๓๕ บาท ล่าสุด
ได้หารือกับหอการค้าไทย เพ่ือขอความร่วมมือเชิญชวนสมาชิกที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งในท้องถิ่นลดราคา
ขายสินค้า เพ่ือจัดทําโปรโมช่ันให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการหนูณิชย์ พาชิม ในพ้ืนที่ได้ซื้อสินค้า
ราคาถูก ซึ่งจะทําให้สามารถขายอาหารจานด่วนได้ตามราคาแนะนําไม่เกินจานละ ๓๕ บาทได้  

คลังชี้หนี้สาธารณะสิ้นปีงบประมาณหน้าพุ่ง ๔๘.๓% เหตุรัฐระดมกู้-เศรษฐกิจโตตํ่า (ประชาชาติธุรกิจ) 

• นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ในฐานะโฆษก สบน. กล่าว
ว่า ตามแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย และจะเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน ส.ค.น้ี ซึ่งมีการก่อหน้ีใหม่ลดลงจากแผนเดิม เน่ืองจากการกู้เงินของ
รัฐวิสาหกิจบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน จํานวน ๑.๒๕ แสนล้านบาท และบางส่วนหันไปใช้รายได้ของ
รัฐวิสาหกิจเอง  ตลอดจนการลดการกู้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๒ น่าจะทําให้ระดับหน้ีสาธารณะ
ต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณอยู่ที่ ๔๔.๙% ต่อ GDP ขณะท่ีล่าสุด ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๘ ยอดหน้ี
สาธารณะคงค้าง มีจํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๘๒,๔๙๐.๗๖ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๔๒.๓๖% ของ GDP เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะลดลงสุทธิ ๒,๕๑๖.๘๖ ล้านบาท 

• นอกจากน้ี สบน.จะเสนอแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๑.๗๒ 
ล้านล้านบาท ให้ ครม.พิจารณาด้วย โดยเป็นการก่อหน้ีใหม่ ๖.๓๘ แสนล้านบาท หรือ ๓๗% และอีก 
๖๓% หรือราว ๑ ล้านล้านบาท เป็นวงเงินสําหรับบริหารจัดการหน้ีเดิม 
ทั้งน้ี การก่อหน้ีใหม่ ๖.๓๘ แสนล้านบาท อาทิ ๑) วงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณ ๓.๙ แสนล้านบาท 
๒) การกู้เพ่ือลงทุน ๑.๒๕ แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการที่รัฐบาลกู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 
โครงการบริหารจัดการนํ้า การกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง การกู้
ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ และการกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ สําหรับโครงการของ รฟท. และ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ ๓) การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเอง ทั้งในและนอก
แผน รวมถึงการกู้เงินขององค์การมหาชน 

• ตามแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เน้นโครงการที่จะมีการเบิกจ่ายได้จริง หากกู้ตามแผนจะทําให้สิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับหน้ีสาธารณะเพ่ิมเป็น ๔๘.๓% ซึ่งอยู่บนสมมุติฐาน GDP ขยายตัว ๓-๓.๕%
นอกจากน้ี ในระยะข้างหน้าจนถึงปี ๒๕๖๓ แม้ว่ารัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณต่อเน่ืองปีละ ๓-๔ แสน
ล้านบาท และ GDP ขยายตัวเฉลี่ยปีละ ๔% ก็ยืนยันว่าหน้ีสาธารณะจะยังอยู่ภายใต้กรอบความย่ังยืน
ทางการคลัง ที่กําหนดไว้ไม่เกิน ๖๐% โดยสูงสุดจะอยู่ในปี ๒๕๖๒ ที่ประมาณ ๕๓% 

คาดเศรษฐกิจฟื้นอีกปี ๖๐ สศอ.เตรียมปรับลดดัชนี 'เอ็มพีไอ–จีดีพี' (ไทยรัฐ) 

• นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ไตรมาสที่ ๓ ของปีน้ี ยังมีแนวโน้มติดลบต่อเน่ือง 
แต่อาจอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นกว่าช่วงไตรมาสที่ ๒ ที่ติดลบมากถึง ๗.๖% ทําให้ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เอ็มพีไอ
ติดลบไปแล้ว ๓.๗% ขณะที่ไตรมาส ๓ ยังพอมีปัจจัยที่จะส่งผลบวกต่อเอ็มพีไออยู่บ้าง เช่น ตลาดคู่ค้า
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ของไทยในภูมิภาคอาเซียนที่ยังขยายตัวอยู่เล็กน้อย และเพ่ือนบ้านที่ยังมีความนิยมสินค้าที่ผลิตในไทย 
แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลบวกต่อเอ็มพีไอให้เพ่ิมขึ้น มากนัก 

• สําหรับการใช้กําลังการผลิตในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส ๓ สศอ. คาดการณ์ว่า
จะไม่ขยายตัวมากนัก แต่มีแนวโน้มดีกว่าเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งนับจากน้ีจะเป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง หลังจากที่เดือน เม.ย.มีกําลังการผลิตตกตํ่าสุดในรอบครึ่งปีอยู่ที่ ๕๒.๖๘%ของกําลังการผลิต
รวม และเริ่มมีสัญญาณฟ้ืนตัวในเดือน พ.ค.ที่กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ ๕๖.๙๔% และเดือน 
มิ.ย.ที่ ๕๗% ดังน้ันคาดว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาสท่ี ๓ สถานการณ์จะดีขึ้นเร่ือยๆ แม้ว่าจะยังคงเป็นการ
ขยายตัวในระดับตํ่า 

• ทั้งน้ี สศอ.จะมีการทบทวนเอ็มพีไอ และ อัตราการใช้กําลังการผลิต และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพีภาคอุตสาหกรรม) ก่อนจะปรับประมาณการหลัง สิ้นสุดไตรมาส ๓ ของปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการส่งออกที่ลดลง และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยในขณะน้ีการผลิต
ยังไม่มีอะไรเปลี่ยน แปลงมากนัก เพราะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว แม้ราคานํ้ามันจะลดลง ค่าเงินบาท
อ่อนตัว แต่ก็ต้องดูคู่แข่งของไทยว่า ค่าเงินอ่อนค่าด้วยหรือไม่ 

• นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การลงทุนของภาคเอกชนในปีน้ี มองว่าจะอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเน่ืองไม่
ตํ่ากว่า ๒ ปี และคาดว่าจะฟ้ืนตัวในปี ๒๕๖๐ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยยอดผู้ที่ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในปี ๒๕๕๖ ที่มีจํานวนกว่า ๑.๑ ล้านล้านบาท และ
ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่ากว่า ๒ ล้านล้านบาท โดยอาจมีบางส่วนประมาณ ๒๐-๓๐% ที่จะลงทุนต้ังโรงงาน
ภายในปีน้ี ที่เหลือก็จะชะลอดูภาวะเศรษฐกิจก่อน เพราะมีระยะเวลาลงทุนภายใน ๓ ปี  

พ.ร.บ. ใหม่ดูดเงินฝากแบงก์ล้างหนี้ ๒ แสน ล. กองทุนฟื้นฟูฯ คุยหนี้ลดวูบ (ไทยรัฐ) 

• นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า จากการดําเนินการตาม พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาลได้โอนหน้ี
เงินกู้พันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู) ก้อนที่ ๑ 
และก้อนที่ ๓ (เงินกู้ FIDF๑ และ FIDF๓) ให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย โดย
ต้ังเป้าหมายที่จะชําระคืนทั้งก้อนเสร็จสิ้นภายในเวลา ๒๔ ปีนับจากปี ๒๕๕๕ 

• ทั้งน้ี ต้ังแต่เดือน ต.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นมา จนถึงเดือน มิ.ย.๒๕๕๘ กองทุนฯ ได้นําส่งเงินเพ่ือชําระต้นเงินกู้ 
ดอกเบ้ีย และค่าบริหารจัดการหน้ี FIDF๑ และ FIDF๓ รวมแล้ว ๒๒๗,๖๕๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการชําระ
คืนต้นเงินกู้ ๙๙,๗๙๔ ล้านบาท โดยชําระจากเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ที่ได้รับจากการรับชําระหน้ี
จากลูกหน้ี และเงินปันผลจากสถาบันการเงินที่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูถือหุ้นอยู่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๙๗,๒๖๘ ล้านบาท และสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ฯ จํานวน ๒,๕๒๖ ล้านบาท ขณะที่ได้
ชําระค่าดอกเบ้ีย ๑๒๗,๘๔๙ ล้านบาท และชําระค่าบริหารจัดการ ๑๑ ล้านบาท โดยส่วนน้ีมีแหล่งเงิน
มาจากเงินนําส่งจากสถาบันการเงิน 

• หลังจากประเมินสินทรัพย์และแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ซึ่งมีแหล่ง
เงินในการชําระหน้ีใน ๔ ส่วนคือ กําไรสุทธิของ ธปท. สินทรัพย์คงเหลือ ในบัญชีผลประโยชน์ประจําปี
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา สินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ และเงินนําส่งประจําปีจากสถาบัน
การเงินเห็นว่ากองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯจะสามารถชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียได้เสร็จสิ้นทั้งจํานวนก่อน
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กําหนดไว้ประมาณ ๖ ปี โดยคาดว่าจะชําระหน้ีได้หมดภายใน ๑๕ ปี หลังจากน้ี หรือภายในปี ๒๕๗๓ 
จากเดิมที่คาดว่าจะชําระคืนหมดในปี ๒๕๗๙ 

• ทั้งน้ี แนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์เพ่ือหาเงินมาชําระหน้ีในช่วงต่อไปยังเป็นเงินปันผลจากหุ้นที่
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯถืออยู่เป็นหลัก ซึ่งปกติจะได้เงินเข้ามาประมาณปีละ ๙,๐๐๐ ล้านบาท 
นอกจากน้ัน เป็นการเรียกชําระคืนหน้ีของลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ปิดกิจการในช่วงปี ๒๕๔๐ รวมทั้งวาง
แนวทางในการขายหุ้นบริษัทต่างๆท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯถืออยู่จากการได้รับโอนมาจากสถาบันการเงิน
ที่ปิดกิจการออกไป โดยพิจารณาสภาพตลาดเป็นสําคัญ 

คมนาคมไฟเขียวเวนคืนที่ดิน ผุดสร้างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) 

• ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมทางหลวงถึงความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์) ๓ เส้นทางว่า ขณะนี้รัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการเวนคืน ๓ เส้นทางวงเงินรวมกว่า ๑๘,๐๐๐ 
ล้านบาท คือ เส้นทางพัทยา-มาบตาพุด, เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี และเส้นทางบางปะอิน-
นครราชสีมา ทั้งน้ีในการเวนคืนทุกเส้นทางจะแล้วเสร็จเร็วหรือช้าขึ้นกับงบประมาณที่กรมทางหลวง
ได้รับในแต่ละปี 

• นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)กล่าวว่า ขณะนี้ 
รฟม.ได้เดินหน้าเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ ทั้งสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต ซึ่งเริ่มลงพื้นที่เวนคืนไปแล้ว, สายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัว
ลําโพง-บางแค ซึ่งเหลือพ้ืนที่ที่ต้องเวนคืนเพียงจุดเดียวคือ บริเวณแยกไฟฉาย ในส่วนของสายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-สําโรง, สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี อยู่ระหว่างพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกา 
(พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดิน ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนโครงการท่ีรอขออนุมัติจาก ครม. และ
อยู่ระหว่างเสนอ มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสี
นํ้าเงินส่วนต่อขยาย บอร์ด รฟม.มีมติให้เดินรถต่อเน่ือง และปรับมาใช้รูปแบบลงทุนแบบพีพีพี เน็ต 
คอสต์ คือให้รัฐเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้าง ส่วนเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า จัดหาขบวนรถ และบริหาร
เดินรถและซ่อมบํารุง 

บีโอไอต้ังแท่นแก้ พ.ร.บ. ลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีเต็มสูบ (ประชาชาติธุรกิจ) 

• นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า 
BOI กําลังอยู่ในระหว่างประเมินผลยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ ๗ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
หลังจากที่ประกาศใช้มาได้ ๖ เดือน เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงจึงมีความ
จําเป็นต้องติดตามดูว่า จะต้องปรับปรุงอะไรใหม่หรือไม่ แต่ไม่ใช่การร้ือยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมด เพราะ
ยุทธศาสตร์ใหม่เป็นทิศทางที่ถูกต้องของการส่งเสริมการลงทุนในอีก ๗ ปีข้างหน้า 

• ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยให้ ก้าวพ้นการเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และสร้างให้การลงทุนของประเทศเติบโต
อย่างย่ังยืน (รายละเอียดสัมภาษณ์เลขา BOI น.๒) โดย BOI ได้กําหนดการให้สิทธิประโยชน์แบ่งเป็น ๒ 
ประเภทคือ ๑) สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) แบ่งประเภทกิจการ
เป็นกลุ่ม A๑ A๒ A๓ A๔ กับ B๑ B๒ เป็นการกําหนดสิทธิประโยชน์ตามลําดับความสําคัญของประเภท
กิจการ  

• ๒) สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน-สิทธิ ประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 



๖ 
 

 ๑๔ สิงหาคม ๕๘ 
 

และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม โดยจะเป็นการจูงใจให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายใน
กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศมากขึ้น สิทธิประโยชน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ปัจจุบันจะให้ได้ "ไม่
เกิน" ไปกว่าที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนด คือสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ได้รับ คือการ 
"ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด ๘ ปี กับการ "ลดหย่อน" ภาษีเงินได้ร้อยละ ๕๐ ไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวถูกใช้มามากกว่า ๑๐ ปีโดยไม่มีการปรับปรุง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
การให้สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีกิจการเป้าหมาย ได้กําหนดสิทธิประโยชน์สูงสุดเต็มตาม
เพดานที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนกําหนดไว้แล้ว ดังน้ันหากจะให้สิทธิประโยชน์มากไปกว่าน้ี "ไม่สามารถ
กระทําได้" จนกว่าจะมีการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 

"ส่งออก-กําลังซ้ือ-เบิกจ่าย" แย่หมด! กสิกรเตรียมหั่น "จีดีพี" ตํ่ากว่า ๒.๓% (ประชาชาติธุรกิจ) 

• นายกอบสิทธ์ิ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนา "จับ
ตาความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจ ค่าเงิน และหุ้น" จัดโดยธนาคารกสิกรไทยว่า ในวันที่ ๑๗ สิงหาคมน้ี 
ธนาคารกสิกรจะปรับตัวเลขคาดการณ์จีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ลงจากเดิม ที่ประมาณการ
ว่าจะอยู่ที่ระดับ ๒.๓-๒.๘% เพราะโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะตํ่ากว่า ๒.๓% มีมาก จากปัจจัยกดดันคือ
การส่งออกยังติดลบต่อเน่ือง กําลังซื้อชะลอตัว การเบิกจ่ายภาครัฐยังตํ่ากว่าเป้าหมาย จึงต้องการให้
รัฐบาลเร่งออกนโยบายภาษีระยะสั้น เช่น ลดภาษีจากใบเสร็จท่องเที่ยว ซ่อมแซมบ้าน เพ่ือมากระตุ้น
เศรษฐกิจให้ผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายมากข้ึน 

• นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาดว่า
ดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีจะอยู่ที่ ๑,๓๗๐-๑,๕๕๐ จุด บนอัตราราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (ฟอร์เวิร์ดพี/อี) ที่ ๑๒-
๑๖ เท่า ขณะที่อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (อีพีเอส) จะอยู่ที่ ๙๖ บาท เติบโต ๒๕% จากปี ๒๕๕๗ หากดัชนี
ขึ้นมาที่ ๑,๕๐๐ จุด จะเริ่มมีกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ขายทํากําไรออกมา ทั้งน้ี ในเดือนกันยายนช่วงที่
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นดอกเบ้ีย ดัชนีหุ้นไทยมีสิทธิร่วงลงแตะระดับ ๑,๓๗๐ จุด หลังจากน้ันค่า
บาทจะเร่ิมแข็งค่าเล็กน้อย ประกอบกับช่วงปี ๒๕๕๙ รัฐจะลงทุนจํานวนมาก ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนเริ่มดีขึ้น 

คลังดึงมืออาชีพบริหาร กปพ. เล็งกู้เติมเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ล. ช่วยจัดการหนี้สาธารณะ (ไทยโพสต์) 

• นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อํานวยการ สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า นายนริศ ชัยสูตร 
รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ 
และพัฒนาตลาดตราสารหน้ี (กปพ.) ได้ประชุมเพ่ือจ้างเอกชนมาบริหารเงินในกองทุนน้ี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยต้ังเป้าหมายกู้เงินเพ่ือเพ่ิมวงเงินกองทุนขึ้นเป็น ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ ๕๙ ก่อนที่เงินทั้งหมดจะถูกใช้หน้ีที่ครบกําหนดในปี ๕๙ 

• ทั้งน้ี กปพ.ถูกต้ังขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ
ล่วงหน้า เน่ืองจากบางคร้ังมีหน้ีก้อนใหญ่ที่ครบกําหนดชําระ การกู้ครั้งเดียวอาจจะไม่พอหรือไม่ทัน 
กองทุนน้ีจะช่วยลดความเสี่ยงการท่ีรัฐบาลไม่สามารถกู้เงินมาใช้หน้ีได้ ซึ่งตามกฎหมายให้กองทุนกู้เงินได้
ไม่เกิน ๑๒ เดือน ก่อนถึงกําหนดชําระหน้ี 

• สําหรับขณะน้ีเงินกองทุนที่มีอยู่ ๑๐๐,๐๐๐๐ แสนล้านบาท ยังไม่เพียงพอกับการใช้หน้ีในปีงบประมาณ 
๕๙ ที่มีครบกําหนดก้อนใหญ่หลายก้อน ทําให้ต้องทยอยกู้เงินอีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มาใส่ไว้
ในก่อนทุนน้ี โดยระหว่างน้ีการกู้เงินมาเก็บไว้ในกองทุนยังไม่ได้ไปชําระหน้ี ก็จะจ้างเอกชนมามาบริหาร
ให้นําเงินไปหาผลประโยชน์ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับตํ่ากว่าต้นทุนเงินกู้ แต่ก็ดีกว่าทิ้งเงินไว้เฉยโดยไม่เกิด



๗ 
 

 ๑๔ สิงหาคม ๕๘ 
 

ประโยชน์อะไร สบน.เตรียมรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการรถไฟไทยจีน กรุงเทพ-หนองคาย 
ให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง รับทราบ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมวางแผนจะเริ่มให้มีการก่อสร้าง
โครงการภายในสิ้นปีน้ี แต่มูลค่าและแหล่งเงินของโครงการยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะมาจากส่วนไหนบ้าง 

 



๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เรื่อง สรุปข่าวเด่นวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (ภาคบ่าย) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

จาก นายวันเฉลิม คงเกต สศม. 

 

 

 

 

 

 
 

 อุตฯลุยลงทุนร่วมญี่ปุ่น (เดลินิวส์ออนไลน์) 

 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รายงานว่า กสอ.เตรียมลงนามจังหวัดชิบะ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยจะร่วมมือในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม เหล็กกล้า และแปรรูปอาหาร ชิ้นส่วน
ยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ และลงนามความร่วมมือกับเมืองคิริว จังหวัดกันมา 

 ทั้งนี้  ในปี 2559 กสอ. ได้เตีรยมลงนามความร่วมมือ เมืองอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของญี่ปุ่น โดยเน้น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น 
ซ่ึงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป 

 
เร่งโรดโชว์ขายวัตดุดิบส่งจีน (เดลินิวส์ออนไลน์) 

 นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนส่งผู้แทนโรดโชว์
สินค้าในเมืองต่างๆ ของจีนมากขึ้น โดยเน้นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง เนื่องจาก
จีนลดค่าเงินหยวน ส่งผลให้การส่งออกของจีนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และความต้องการวัตถุดิบย่อมมากข้ึน 

 ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กล่าวว่า การลดค่าเงินหยวนของจีนเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ และการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไว้ที่การขยายตัวร้อยละ 7 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้ากว่าคาดการณ์ นอกจากนี้ การส่งออก
ไปจีนมีราคาแพงขึ้น ย่อมส่งผลให้การส่งออกไทยมีแนวโน้มหดตัวมากขึ้นอีกด้วย 

 

 

 อุตฯลุยลงทุนร่วมญี่ปุ่น 
 เร่งโรดโชว์ขายวัตถุดิบส่งจีน 
 กพช.ไฟเขียวแผน EEP 2015 ตั้งเป้าลดใช้พลังงาน 8.5 ล้านล้านบาท 
 คลังแจง ธปท.ดูแลเงินบาทใกล้ชิด 
 ชงครม.ไฟเขียวพรบ.แข่งขัน คุมถึงรสก.ที่แข่งเอกชน ให้บอร์ดมาจากคัดสรร 
 คลังชงแผนบริหารหนี้ปี59 จ่อสร้างหนี้ใหม่6แสนล้าน 
 ธปท.เร่งดันระบบช าระเงินเรียลไทม์รับยุคดิจิตอล 
 ธปท.ไม่พบธุรกรรมซื้อขายเงินบาทผิดปกติ 
 

 



 

๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

กพช.ไฟเขียวแผน EEP 2015 ตั้งเป้าลดใช้พลังงาน 8.5 ล้านล้านบาท (แนวหน้าออนไลน์) 
 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) 
ซ่ึงก าหนดเป้าหมายลดความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากร้อยละ 25 
เป็นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการลงทุนของรัฐบาล และแนวโน้มราคาน้ ามันที่ลดลงในตลาดโลก 

 นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และการรณรงค์ทุกภาคส่วน
ประหยัดพลังงาน จะสามารถลดความต้องการใช้พลังงานรวมเป็นมูลค่า 8.5 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวง
พลังงานจะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

คลังแจง ธปท. ดูแลเงินบาทใกล้ชิด (โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์) 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลดค่าเงินหยวนครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้

ค่าเงินหยวดอ่อนค่าร้อยละ 4.7 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาท ทั้งนี้ รมว. กระทรวงการคลังได้มีการ
หารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าสามารถดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ เนื่องจาก
ประเทศมีทุนส ารองระหว่างประเทศ 1.6 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.  

 นอกจากนี้ รมว. กระทรวงการคลัง ยังได้เสนอให้ไทยใช้ช่วงเวลานี้ในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้า
มาลงทุนในภาคการผลิตจริงมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยก าลังแก้ปัญหาการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และแก้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่พร้อม
ในการรับการลงทุนจากต่างประเทศ 

 
ชงครม.ไฟเขียวพรบ.แข่งขัน คุมถึงรสก.ที่แข่งเอกชน ให้บอร์ดมาจากคัดสรร (ไทยโพสต์ออนไลน์) 

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน รายงานความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.การแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ.2542 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หาก ครม.
เป็นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2558 

 การแก้ไข พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า เป็นการแก้ไขให้เกิดความครอบคลุมในการบังคับใช้ ก่อให้เกิด
ความเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากขึ้น โดยได้ก าหนดให้กฎหมายฉบับนี้มีการบังคับ
ใช้ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจที่ท าธุรกิจแข่งขันกับเอกชนและบริษัทในเครือ ด้านความเป็นอิสระ มีแนวคิด
แยกส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงพาณิชย์ จากเดิมอยู่ภายใต้กรมการค้าภายใน และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ต้องมาจาก
การคัดสรร จากเดิมท่ีมาจากการแต่งตั้ง เพ่ือให้ปลอดการแทรกแซงจากการเมือง 

คลังชงแผนบริหารหนี้ปี59 จ่อสร้างหนี้ใหม่6แสนล้าน (แนวหน้าออนไลน์) 

  นายธีรัชย์  อัตนวานิช รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานว่า 
กระทรวงการคลังจะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะปี 2558 ครั้งที่ 3 ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนนี้ โดยในส่วนของ



 

๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

การปรับแผนบริหารหนี้ปี 2558 มีการปรับลดการกู้เงินลง 1.2 แสนล้านบาท เนื่องจากการลงทุนของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ล่าช้า 

 ขณะที่แผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559 มีวงเงิน 1.72 ล้านล้านบาท เป็นการก่อหนี้ใหม่ 
6.38 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นการกู้เงินเพ่ือท างบประมาณขาดดุลมูลค่า 3.9 แสนล้านบาท รวมทั้งการ
กู้เพ่ือลงทุนของรัฐบาลมูค่า 1.25 แสนล้านบาท  

 ทั้งนี้ หนี้สาธารณะเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ 5.68 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.36 ของ
จีดีพ.ี 

ธปท.เร่งดันระบบช าระเงินเรียลไทม์รับยุคดิจิตอล (โพสทูเดยอ์อนไลน์) 

 นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การพัฒนา
ระบบช าระเงินของไทยในช่วงปี 2560-2565 จะเป็นการช าระเงินเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก ปลอดภัย และใช้
บริการในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น 

 นางทองอุไร กล่าวเพ่ิมเติมว่า การพัฒนาเพื่อรับระบบในธนาคารพาณิชย์จะเปลี่ยนระบบบัตรเดบิต และ
บัตรเอทีเอ็ม จากแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิพการ์ดเพ่ือความปลอดภัยมากขึ้น และคาดการว่าภายใน 3 ปี
ข้างหน้าบัตรแถบแม่เหล็กจะไม่มีใช้ในระบบอีกต่อไป ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทยอยเปลี่ยนตู้เอทีเอ็มที่รองรับ
ระบบชิพการ์ดไปกว่าร้อยละ 90 

ธปท.ไม่พบธุรกรรมซ้ือขายเงินบาทผิดปกติ (โพสทูเดย์ออนไลน์) 

 นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีทางการจีนปรับลด
ค่าเงินหยวน 3 ครั้ง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยไม่พบการท าธุรกรรม
ที่ผิดปรกติ ตลาดการเงินในประเทศ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทยังสอดคล้องกับตลาดเงินและสกุลเงิน
ในภูมิภาค 

 การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อ่ืนๆ ทั่วโลก 
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทของไทยนั้น ภาพรวมการเคลื่อนไหวยังคงอ่อนค่าไปในทิศทางเดียวกับค่าเงิน
สกุลอื่นๆ ในภูมิภาค 

--------------------------------------------------- 


